
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  
สมัยวิสามัญที่  ๑  คร้ังที่ ๒  ประจ าป ี ๒๕๖๖ 

วันที่  ๑๔  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริฯ เขาสามสิบส่าง บ้านค าไฮ  หมู่ ๑๕  

ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
………………………………………………………….. 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายนวม เมินขุนทด ประธานสภา อบต. นวม  เมินขุนทด 
๒ นายบรรจบ ชัยบุรี รองประธานสภา อบต. บรรจบ  ชัยบุร ี
๓ ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา เลขานุการสภา อบต. ชวลิต  ปรีดาสา 
๔ นายจรัส   มาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ จรัส  มาสูงเนิน 
๕ นางธัญสินี อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ ธัญสินี  อมรพรหม 
๖ นายทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ทวีศักดิ์  ขุนสูงเนิน 
๗ นางวิภาวี  โตสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ วิภาวี  โตสูงเนิน 
๘ นายบุญเริง ละมุดตะคุ สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ บุญเริง  ละมุดตะคุ 
๙ นายศิริวงศ์ พบพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ศิริวงศ์  พบพิมาย 

๑๐ นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ธนกร  พลศรี 
๑๑ นายสรสิช  จรจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สรสิช  จรจันทร ์
๑๒ นายสายัณ ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ สายัณ  ดุงสูงเนิน 
๑๓ นายสวง งามมะเริง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ สวง  งามมะเริง 
๑๔ นายดนัย แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ ดนัย  แรมกลาง 
๑๕ นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ ยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
๑๖ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
๑๗ นายสุพจน์  ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ สุพจน์  ใจบุญ 
๑๘ นางสมหมาย บูรณ์โภคา สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๙ สมหมาย  บูรณ์โภคา 
๑๙ นายนึก  สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ นึก  สระกระโทก 

 
 
 
 
 
 



 

 

๒ 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
๑ นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายก อบต. 
๒ นายวินัย นิลสูงเนิน รองนายก อบต. 
๓ นายสนอง ภูจ านงค์ รองนายก อบต. 
๔ นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม ผอ.กองช่าง 
๕ นางกฤชกร สิงขรอาจ ผอ.การกองคลัง 
๖ นางอาภรณ์ ศิริจ าปา หัวหน้าส านักปลัด 
๗ นางมลิวรรณ เมษมานนท์ ผอ.การกองการศึกษาฯ 
๘ นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 
๙ นายวิฑูรย์ จุลบท ผอ.กองสาธารณสุข 

๑๐ นางอาภรณ์ สิงหเศรษฐกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
๑๑ นางสาวรัตนา ภูมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
๑๒ นางสาวอรนุช เสือเงิน นักจัดการงานทั่วไปฯ 
๑๓ พจอ.ปรีชา ถึกสูงเนิน เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
๑๔ นางสาวศุภลาภรณ์ โพธิ์สอน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๕ นางภัสสร มาสูงเนิน นักการ 
๑๖ นายสมาน เสลานอก พนักงานขับรถ 
๑๗ นายวิชัย   ขุมกระโทก คนงานทั่วไป 
๑๘ นายปภาวัตร ท าดี คนงานทั่วไป 

                             
  
เริ่มประชุม : เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
เลขานุการสภาฯ : เรียน ท่านสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร บัดนี้ได้เวลาอันสมควรและสมาชิก

สภา อบต. ได้เข้าประชุมแล้วเกินกึ่งหนึ่ง ขอเข้าสู่การประชุมสภาฯ และขอน าจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย  

   
ระเบียบวาระท่ี ๑ 
ประธานสภา อบต. 

: 
: 

เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ เรื่อง ประประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า 
สมัยวิสามัญท่ี  ๑  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๖ 
     ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า ได้ขออนุมัติต่อนายอ าเภอ
สูงเนินเพื่อเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า สมัยวิสามัญที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๖  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ



 

 

๓ 

 

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๖ (๓) นายอ าเภอสูงเนินจึงอนุญาตให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะเกลือเก่า เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม  - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งได้เรียกประชุมสมัย
วิสามัญที่  ๑ ครั้งที่  ๑ เมื่อวันที่   ๖  กันยายน ๒๕๖๖  ในพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ  ในการนี้เพื่อให้การจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๒ และ วาระ
ที่ ๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปิดประชุมสภาในสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๖ 
     ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า จึงขอนัดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๖  ในวันที่  ๑๔ 
กันยายน  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริฯ  หมู่ที่ ๑๕  ต าบลมะเกลือเก่า อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา    
     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
   

ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๓  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
    

                                      นวม   เมินขุนทด 

     ( นายนวม   เมินขุนทด ) 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า 

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายก อบต. : ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจก าหนดการและรายละเอียดโครงการอบรมสัมมนา

และทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด  ๑.๒ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. 
      ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าได้ก าหนดจัดโครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. ใน
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘  กันยายน ๒๕๖๖  ณ จังหวัดปราจีนบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 
ออกเดินทางในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๕.๐๐ น. โดยมีรถจอดรับจ านวน 
๒ จุด คือ ๑) หน้าที่ท าการ อบต.  ๒) ศูนย์บริการประชาชน บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙  

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖  
๐๕.๓๐ น. ออกเดินทางสู่จังหวัดปราจีนบุรี 
๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า ครัว ณ ศิริ วังน้ าเขียว 
๐๘.๓๐ น. ศึกษาดูงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมชาววัง 

ดูงานแปลงสมุนไพรและการแปรรูป 



 

 

๔ 

 

๑๑.๐๐ น. เข้าชมความเป็นมาของยาสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากสมุนไพร ณ พิพิธภัณฑ์อภัยภูเบศ จังหวัด
ปราจีนบุรี 

๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบ้านริมน้ า 
๑๔.๐๐ น. อบรมและแบ่งกลุ่มกิจกรรม การให้บริการประชาชน

เชิงรุกยุคใหม่ ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล กบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 

๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น  รับชมการแสดงของกลุ่ม
พนักงาน ในกิจกรรม “การสร้างความรักความสามัคคี
และการสร้างทีมงานในองค์กร” 

๒๑.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ 
๐๗.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า 
๐๙.๓๐ น. ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลต าบลกบินทร์ ในเรื่องการ

จัดการขยะในชุมชน 
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเนินน้ า 
๑๔.๐๐ น. ไหว้สักการะหลวงพ่อคูณ ณ วัดบุไผ่  และอุดหนุน

สินค้าโอทอปของเกษตรกรวังน้ าเขียว 
๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับ 

การแต่งกายวันแรกสวมเสื้อกีฬาสีเหลือง วันที่สองเสื้อโปโลสีฟ้าชมพู เพ่ือความ
พร้อมเพียง 

นายก อบต. : ส าหรับการโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ ต้องการทุกคนเข้า
ร่วมโครงการเนื่องจากเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างานและมี
การแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งในหัวข้อการดูงานเป็นการแปรรูปสมุนไพรเมื่อทุกท่านได้
เข้าศึกษาดูงาน กรรมวิธีการปลูก การผลิตต่างๆ สามารถที่จะน ามาต่อยอดหรือ
ประยุกต์ ทดลองปลูกในพ้ืนที่ต าบล ร่วมถึงการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อภัยภูเบศที่
บอกความเป็นมาของยาสมุนไพรและชมสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปหลายผลิตภัณฑ์ที่
เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย  ในส่วนการอบรมได้จัดเป็นการแบ่งกลุ่มใน
หัวข้อ การให้บริการประชาชนเชิงรุกยุคใหม่  โดยเน้นการกิจกรรมสอดแทรกความรู้
และความสนุกให้ทุกคนได้ร่วมกิจกรรม  การศึกษาดูงาน ณ เทศบาลต าบลกบินทร์ 
ซึ่งเด่นในเรื่องการจัดการขยะ เพ่ือจะได้รับทราบแนวทางในการด าเนินการ ความ
ร่วมมือของชุมชนท าให้สามารถบริหารจัดการในเรื่องขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือที่จะได้น ามาปรับใช้ในต าบลของเรา ก่อนจะกลับได้เข้าสักการะหลวงพ่อคูณวัด
บุไผ่และอุดหนุนสินค้าโอทอป ผัก ผลไม้ของเกษตรวังน้ าเขียว   



 

 

๕ 

 

ดังนั้น  ขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ได้เข้าร่วมโครงการทุกคน ซึ่งเป็นโครงการ
อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานแรกนับตั้งแต่เข้ารับต าแหน่งและหลังจากที่
สถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ลดลง 

นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓ 

: ขอหารือเรื่องการแต่งกาย ตามที่หัวหน้าส านักปลัดได้แจ้งในวันแรกให้ใส่เสื้อสี
เหลืองนั้น ขอเปลี่ยนเป็นเสื้อแสดลายขอ ที่นายกได้มอบให้ได้หรือไม่  

นายก อบต. : เนื่องจากเสื้อตัวนี้ได้มอบให้กับสมาชิกสภา อบต.และ ผอ.กอง ในส่วนของพนักงาน
จะไม่มีเสื้อแบบนี้ 

หัวหน้าส านักปลัด : ในส่วนของพนักงานจะมีเสื้อโปโลสีแสดที่ใส่ในการเลือกตั้ง สามารถใช้เสื้อสีนี้ได้ 
ประธานสภา อบต. : ขอสรุปการแต่งกายวันแรกเป็นเสื้อสีส้ม วันที่สองเสื้อโปโลสีฟ้า ชมพู และขอให้ทุก

ท่านได้ตรงเวลาตามที่ได้แจ้งตามก าหนดการ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า

จ านวน  ๑  สมัย คือ 
ประธานสภา อบต. : รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๖ เมื่อ

วันที่ ๖ กันยายน  ๒๕๖๖ ซึ่งรายงานการประชุมได้จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว มีท่าน
ใดต้องการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในสาระส าคัญขอเชิญแจ้งต่อที่ประชุม  หากไม่มีท่านใด
จะแก้ไข ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี  ๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๖ กันยายน  ๒๕๖๖ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง งดออก
เสียง ๑ เสียง 

   
ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา อบต. : ๓.๑ เรื่อง   การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๗ 
วาระท่ี ๒  ขั้นแปรญัตติ   
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ในวาระที่ ๑ ขั้น
รับหลักการ  เมื่อคราวสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๖  
กันยายน ๒๕๖๖ นั้น  ซึ่งที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติและก าหนด
ระยะเวลาการยื่นเสนอค าแปรญัตติในระหว่างวันที่  ๘ – ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๖  
และได้การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในวันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๖๖  พร้อมได้ส่งรายงานให้กับสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ได้รับทราบ
แล้วนั้น  จึงเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้อภิปรายแถลงต่อที่ประชุมสภา 



 

 

๖ 

 

นายดนัย  แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๔ 
ประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติฯ 

 อ้างถึงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าในสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้ง
ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖  ทีป่ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือ
เก่าได้มีมติให้เกียรติและความไว้วางใจในการเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ทั้ง ๓ ท่าน  ประกอบด้วย  

๑) นายดนัย  แรมกลาง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   
๒) นายบรรจบ  ชัยบุรี คณะกรรมการแปรญัตติ 
๓) นายศิริวงศ์  พบพิมาย คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ 

คณะกรรมการแปรญัตติ ได้มาปฏิบัติหน้าที่รอรับเสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๘ –  
๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ น. ณ  ศูนย์บริการประชาชน หมู่ ๙ และก าหนดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติใน ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกตัญญู องค์การ
บริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า นั้น   ขอแถลงการณ์สรุปผลการพิจารณาการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้มี
การประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ณ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
กตัญญู องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าดังนี้   ตามที่ที่ประชุมได้ก าหนด
ระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่   ๘ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น  
คณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรอรับค าเสนอแปรญัตติในวันเวลา
และสถานที่ดังกล่าว  ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลา ไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดมายื่นเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า แต่
อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือชี้แจ้งใน
ประเด็นที่สงสัยบางประการซึ่งได้รับค าชี้แจงโดยละเอียดแล้ว เห็นว่า ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฉบับดังกล่าว ได้ตั้งงบประมาณไว้เหมาะสมกับสถานะการเงิน
การคลังและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องรวมถึงแนวนโยบายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชน
แล้ว ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความ
สมบู รณ์ ครบถ้ วนแล้ ว ดั งนั้ น  จึ งไม่ ขอแก้ ไข เพ่ิม เติมแต่ประการใด ทั้ งนี้ 
คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า ตามร่างเดิม 
ด้วยคะแนนเสียง ๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานฯ) คณะกรรมการแปร
ญัตติฯ จึงขอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่ามายังท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า เพ่ือเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
มะเกลือเก่าต่อไป 

   



 

 

๗ 

 

ประธานสภา อบต. : ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงผลการประชุมและมติที่ประชุมที่ให้
คงร่างเดิมนั้น มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่  

ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติตาม
ข้อ ๗๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งมี ๒ วิธี คือ การออก
เสียงลงคะแนนเปิดเผยและการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ   

ประธานสภา อบต. : อันดับแรก ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง   
ประธานสภา อบต. : อันดับต่อไป ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ 
มติที่ประชุม : ไม่มีผู้ออกเสียงลงคะแนน 
ประธานสภา อบต. : สรุปได้ว่าที่ประชุมมีมติออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย 
มติที่ประชุม : ประชุมมีมติออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง งดออก

เสียง ๑ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ล าดับต่อไปขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ให้คงร่างเดิม

ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติให้คงร่างเดิม  ด้วยคะแนน  ๑๗  

เสียง งดเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภา อบต. : วาระท่ี ๓  ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ 
  เมื่อได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ และวาระที่ ๒   ขั้นแปรญัตติ 

เรียบร้อยแล้ว ในวาระที่ ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน
สมควร ซึ่งที่ประชุมไมได้มีขออภิปราย ดังนั้น ล าดับต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบ
ในวาระที่ ๓ ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๗  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ด้วยคะแนน  ๑๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๑  เสียง 

ประธานสภา อบต. : ส าหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๗ ได้ผ่านความเห็นชอบและด าเนินการเสร็จสิ้นทุกวาระแล้ว  ขอให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ด าเนินการเสนอต่อนายอ าเภอสูงเนินเพ่ืออนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  

นายก อบต. : ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติที่ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการแปรญัตติ และ
ขอขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า ที่ได้ ให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับนี้  ล าดับ
ต่อไปเป็นหน้าที่ของ อบต. ในการจัดท าเอกสารเสนอต่อนายอ าเภอสู งเนินอนุมัติ  



 

 

๘ 

 

ในส่วนของหมู่บ้านได้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานในข้อบัญญัติ
ว่าถูกต้องตามที่ต้องการ และมอบหมายท่านปลัดได้ตรวจสอบและติดตามให้ทัน
ตามห้วงระยะเวลาเพ่ือประกาศให้ทัน  ในส่วนปัญหาความเดือดร้อนหรือความ
ต้องการของประชาชนที่ต้องใช้งบประมาณ สูง และที่ ไม่บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ ในส่วนนี้ให้เสนอโครงการมายัง อบต. เพ่ือประสานและผลักดัน
งบประมาณจากภายนอกมาด าเนินการ เช่น โครงการถนนเส้นทางเข้าบ้านห้วยไผ่ 
หมู่ ๑๐  โครงการถนนบ้านโสกจานพัฒนา หมู่ ๑๗ – บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔  
โครงการถนนมาแหล่งท่องเที่ยววังเณร โครงถนนบ้านหนองหลักพัน หมู่ ๑๒ – บ้าน
หัวเขาพัฒนา หมู่  ๑๓ ขอฝากให้ทุกท่านได้พิจารณาเพ่ือเสนอโครงการขอ
งบประมาณในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : ๓.๒  เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ียังมิได้

ก่อหนี้ผูกพัน   
     เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า มีความประสงค์ขอกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่
มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๕๙  จ านวน  ๒  
โครงการ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
๑. จัดซื้อรถขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี  หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ 
แบบอัดท้ าย องค์การบริหารส่ วนต าบล
ม ะ เก ลื อ เก่ า   อ า เภ อสู ง เนิ น   จั งห วั ด
นครราชสีมา    
     จากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่
จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๖   
     งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลส่วน
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
     แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 



 

 

๙ 

 

๒ ค่าจัดซื้อที่ดินส าหรับก่อสร้างที่ท าการ อบต.
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวด ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ประเภท ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ 
 

  ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง 
นายก อบต. : เนื่องด้วยทั้ง ๒ โครงการเป็นโครงการที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่

มีสามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๖ ซึ่งต้องน ามาด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗  ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม  ๒๕๖๖  โดยในโครงการที่ ๑  จัดซื้อรถขยะ เป็นโครงการที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดย
ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วโดยวิธี E-biding   ซึ่งได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มีการ
อุทธรณ์จากผู้เสนอราคารายอ่ืนให้ตรวจสอบว่าด าเนินการถูกต้องหรือไม่ ซึ่ งได้ส่ง
เรื่องอุทธรณ์ ไปยังกรมบัญชีกลางแล้ว อยู่ ระหว่างรอผลการอุทธรณ์  หาก
คณะกรรมการไม่เห็นด้วยจะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง แต่ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าได้ด าเนินการด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตาม
ระเบียบทุกขั้นตอนคาดว่าจะสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปได้   
ในส่วนโครงการที่ ๒  การจัดซื้อที่ดินนั้น เนื่องจากไม่สามารถท าการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือน าแปลงที่ดินทั้ง ๓ แปลงที่ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาที่ดิน ให้ประชาชนได้ลงมติคัดเลือกแปลงที่ดินได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
ทั้งนี้หากที่ประชาคมหมู่บ้านมีมติให้จัดซื้อแปลงที่ดินที่ได้คัดเลือกไว้จะต้องน า
งบประมาณในนี้ที่ขอกันเงินงบประมาณมาด าเนินการจัดซื้อ เพ่ือให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ โดยจะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้นปี  ๒๕๖๗ เพ่ือที่จะได้
ด าเนินการกู้เงินเพ่ือก่อสร้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล และเริ่มก่อสร้างใน
เดือนเมษายน  ในส่วนที่ดินที่ต้องจัดซื้อนั้น ขอให้ท่านปลัดได้ตรวจกับทาง สปก.
เนื่องจากที่ดินระหว่างกลางนั้นเป็นแปลงที่ดินที่มีเอกสารหลักฐานเป็นที่ดิน สปก. 
จะต้องด าเนินขอใช้อย่างไร เพ่ือให้เจ้าของที่ดินด าเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมาย  

ปลัด อบต. : ส าหรับที่ดินแปลงนี้เจ้าของที่คือคุณปราณี ลิ่มสลักเพชร ได้ซื้อต่อจากคุณประคอง 
โดยมีแปลงที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๑ งานเศษเป็นที่ดินที่มีหลักฐานเป็น สปก. ซึ่งเป็น
ชื่อของคุณประคอง  ในส่วนนี้เห็นว่าควรมีการจัดซื้อที่ดินให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึง
แจ้งไปยัง สปก.เพ่ือถอนให้เป็นที่ดินสาธารณะและยกให้กับ อบต.โดยประสานให้
คุณประคองด าเนินการยกท่ีดินแปลงดังกล่าว 

   



 

 

๑๐ 

 

นายก อบต. : ทั้งนี้ ต้องการให้ด าเนินการด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจาก อบต.เป็น
หน่วยงานราชการ เบื้องต้นจึงต้องการให้สอบถามขั้นตอนในการด าเนินการอย่างไร
เพ่ือเป็นเป็นแนวทางในการจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมและเพ่ืออธิบายให้ประชาชน
ได้รับทราบในการประชุมประชาคม   

ประธานสภา อบต. : ส าหรับในเรื่องนี้เห็นควรว่าให้มีมติจากประชาชนให้ด าเนินการจัดซื้อก่อน แล้วจึงให้
เจ้าของที่ดินประสานไปยังคุณประคองในการด าเนินการประสานไปยัง สปก.
ด าเนินการต่อไป   

นายวินัย  นิลสูงเนิน 
รองนายก อบต. 

: ขอเพ่ิมเติมในการซื้อที่ดิน สปก. ไม่สามารถท าได้ แต่สามารถที่จะขอใช้ได้โดยให้แต่
ในกรณีนี้ให้นางประคองเจ้าของเดิมเพ่ือท าการยกเลิกตามแบบของ สปก. จากนั้น 
อบต. ท าเรื่องขอใช้ที่ดินต่อได้  ทั้งนี้เสนอให้น าเจ้าของที่เดิมและผู้ใหญ่บ้านไปยัง 
สปก.เพื่อประสานการด าเนินการให้เรียบร้อย 

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๕ 

: สอบถามการขอกันเงินโครงการจัดซื้อรถขยะเมื่อที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้กัน เงิน
แล้ว และการอุทธรณ์ได้เสร็จสิ้น มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว  อบต.มีการวางแผนการ
จัดเก็บขยะอย่างไร เนื่องจากปัจจุบันในหมู่บ้านโซนบนได้เกิดปัญหาขยะ เช่น การ
น าขยะไปทิ้งตามข้างทาง การเผาขยะท าให้เกิดกลิ่นรบกวนข้างบ้าน  ซึ่งเบื้องต้นหมู่ 
๑๕ ได้มีการหารือกับประชาชนเห็นด้วยที่จะน ารถขยะมาเก็บขยะภายในหมู่บ้าน  

นายก อบต. : เมื่อผ่านกระบวนการต่างๆ มีการจัดซื้อจัดจ้างและได้รถขยะมาเรียบร้อยแล้ว  
เบื้องต้นได้หารือกับผอ.สาธารณสุขฯ ว่าจะด าเนินการเก็บขยะหมู่บ้านในโซนบน ซึ่ง
จะต้องจัดท าประชาคมหมู่บ้านและใบสมัครเข้าร่วมโครงการหน้าบ้านหน้ามอง โดย
กองสาธารณสุขฯ จะต้องชี้แจงการด าเนินการ การบริหารจัดการขยะของหมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจากที่ได้ท าการประชาคมที่ผ่านมาทั้งหมู่บ้านเล็ก หมู่บ้านใหญ่ 
บ้างหมู่บ้านมีครัวเรือนประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่กี่หลังคาเรือน ท าให้การ
วางแผนเส้นทางการจัดเก็บขยะของรถขยะเป็นไปด้วยความล าบาก  อัตราค่าจัดเก็บ
ขยะของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งจากที่ด าเนินการมาทางหมู่บ้านจะจัดเก็บในอัตรา ๒๐ – 
๓๐ บาท ตามแต่หมู่บ้านจะตกลงกัน เบื้องต้นให้ท่านได้ประชุมประชาคมหมู่บ้านว่า
เห็นควรจะให้ อบต. จัดเก็บขยะให้หรือไม่ ทั้งนี้หากประชาชนเห็นด้วยที่จะจัดเก็บ
ทั้งหมู่บ้านจะดีมาก เพ่ือง่ายต่อการบริหารจัดการ ในส่วนของ อบต.มีความยินดีให้
บริหารกับประชาชนในทุกหมู่บ้าน เพ่ือให้หมู่บ้านสะอาด ปลอดสิ่งปฏิกูล มี
สุขลักษณะที่ด ี

นายบุญเริง ละมุดตะคุ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ 

: เห็นด้วยตามที่ท่านยอดขวัญได้ชี้แจง  ทั้งนี้หมู่ ๗ บ้านบุตาสงได้ท าการประชาคม
หมู่บ้านซึ่งประชาชนยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ที่จะให้ อบต.ได้จัดเก็บขยะ  

ประธานสภา อบต. : มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดต้องการจะสอบถามในเรื่องการขอกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเงิน หรือไม่ หาก
ไม่มี ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
 



 

 

๑๑ 

 

และสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ๒ โครงการ ๑)  จัดซื้อรถขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ 
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณ  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒) ค่าจัดซื้อ
ที่ดินส าหรับก่อสร้างที่ท าการ อบต. งบประมาณ  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยด้วยคะแนน  ๑๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๑  เสียง  
   
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติ 
  -ไม่มี - 

   

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. : สมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องต้องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนภายในหมู่บ้าน

ขอเชิญแจ้งในวาระนี้  
นายบุญเริง  ละมุดตะคุ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ 

: ๑) ด้วยโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ ๒๕๖๗ ของบ้านบุตาสง หมู่  ๗ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า จ านวน ๒ ต้น นั้น จากที่ได้สอบถามงบประมาณจากกอง
ช่างใช้งบประมาณไม่ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท  จะขอเพ่ิมเป็นโครงการถนนคอนกรีตจะ
ได้หรือไม่   
๒) ด้วยถังประปาเดิม ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วเนื่องจากมีรอยรั่ว เกรงว่าถังจะล้มลง
มาทับบ้านเรือนประชาชน จึงขอความอนุเคราะห์ให้ อบต. รื้อถังและท าการ
ซ่อมแซมเพ่ือมาตั้งยังศาลาประชาคม เนื่องจากมีบ่อบาดาลอยู่จะได้ดึงน้ ามาใช้
ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง  
๓) ตามที่ อบต.จะได้เข้าดูงานในเรื่องสมุนไพร นั้น เห็นว่าเมื่อได้ไปดูงานแล้วควรจะ
ทดลองน ามาปลูกในพ้ืนที่ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หรือที่สาธารณะใน
บริเวณนี้ เนื่องจากเห็นว่ามีประชาชนลักลอบมาปลูกมัน ปลูกข้าวโพด จึงเห็นควรให้
น าสมุนไพรมาปลูกเพ่ือเป็นประโยชน์ส่วนรวมและใช้เป็นแหล่งศึกษาดูงานต่อไป 

นายก อบต. : ส าหรับในโครงการของหมู่ ๗ ได้มีการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
เนื่องจากท่านสมาชิกไม่ได้มายื่นแปรญัตติในโครงการดังกล่าวเพ่ือปรับเปลี่ยน
โครงการ และที่ประชุมสภาได้มีมติคงร่างเดิมและตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนเสนอท่านนายอ าเภออนุมัติเท่านั้น  ดังนั้น
หากท่านต้องการจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมต้องรอให้มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติฯให้
เรียบร้อยก่อน จากนั้นท่านต้องท าการประชาคมหมู่บ้านว่าต้องการท าโครงการใด
หากมีงบประมาณคงเหลือจากโครงการขยายเขตไฟฟ้า และเสนอต่อที่ประชุมสภา
ในการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมตามอ านาจของสภา รวมถึงในกรณีของหมู่ ๔ บ้านหนองไม้
ตายเช่นเดียวกัน เบื้องต้นให้ท่านได้ประสานกองช่างในการประมาณราคาและ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อตรวจแก้ไขหรือเพ่ิมเติมงบประมาณ 



 

 

๑๒ 

 

นายบุญเริง  ละมุดตะคุ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ 

: ด้วยหมู่บ้านได้มีการประชาคมหมู่บ้านระยะทาง ๑๑๐ เมตร เป็นโครงการถนน
คอนกรีตและขยายเขตไฟฟ้า ๒ ต้น  แต่ในข้อบัญญัติฉบับนี้มีเพียงโครงการไฟฟ้า
ขยายเขตเท่านั้น  

นายก อบต. : ขอให้กองช่างได้ชี้แจงในการน าโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานของหมู่บ้านเข้าบรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณฉบับนี้  

ผอ.กองช่าง : ส าหรับในเรื่องนี้เกิดความคลาดเคลื่อน เนื่องเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาประสานเพ่ือส ารวจ
โครงการในการประมาณราคากับท่านสมาชิกแต่ไม่พบ  จึงได้ดูจากแผนพบว่าเป็น
โครงขยายเขตไฟฟ้าจึงได้น าบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  เบื้องต้นได้สอบถาม
ยังการไฟฟ้าได้แจ้งยอดประมาณการคราวๆ ในการขยายไฟฟ้าจะใช้งบประมาณ 
๔๐,๐๐๐ บาท ในส่วนงบประมาณที่เหลือได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ส ารวจถนนเส้นที่
ต้องการจะเทคอนกรีตถนนเส้นทางไปฝายน้ าล้นตามที่หมู่บ้านได้ประชาคมไว้ ใน
ส่วนการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมโครงการนั้น จะด าเนินการตามที่ท่านนายกได้ชี้แจง
ข้างต้น    

นายก อบต. : ส าหรับในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้านั้น อบต.จะต้อ งท า
หนังสือแจ้งไปยังการไฟฟ้า เพ่ือที่การไฟฟ้าจะได้ท าการส ารวจและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่จะใช้จริงๆ มายัง อบต. ซึ่งในส่วนนี้จะท าให้เราทราบว่างบประมาณที่ตั้ง
ให้หมู่บ้านหักจากยอดขยายเขตไฟฟ้าจะเหลืองบประมาณที่จะสามารถน ามาด าเนิน
โครงการต่อไปได้ ซึ่งท่านไม่ต้องเป็นห่วงงบประมาณหมู่บ้านจะถูกตัดไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 

ประธานสภา อบต. : สมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องต้องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนภายในหมู่บ้าน
อีกหรือไม ่

นายบุญเริง ละมุดตะคุ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ 

: ขอสอบถามในเรื่องที่มีประชาชนเข้ามาปลูกพืชในที่พ้ืนที่สาธารณะเขาเกิ้ง รวมเนื้อ
ที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่  ได้มีการจัดเก็บภาษีหรือมีค่าเช่าหรือไม่  

นายก อบต. : ส าหรับในเรื่องนี้ให้ท่านและผู้น าหมู่บ้านได้ท าหนังสือแจ้งมายัง อบต. เพ่ือท าการ
ตรวจสอบ 

นายบุญเริง ละมุดตะคุ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ 

: ขอสอบถามเนื่องจากมีประชาชนได้สนับสนุนเงินหรือชุดกีฬาให้หมู่บ้านในการ
แข่งขันกีฬา จะมีเอกสารที่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้หรือไม่  

นายก อบต. : เนื่องจากเป็นการสนับสนุนให้หมู่บ้านไม่ได้สนับสนุนให้กับหน่วยงานราชการจึงไม่
สามารถลดหย่อนภาษีได้ นอกจากกรณี เป็นเงินบริจาคให้วัดซึ่งวัดจะออกใบ
อนุโมทนาบัตรให้เพ่ือน าไปลดหย่อนภาษี หรือการบริจาคเงินให้โรงเรียน  

ประธานสภา อบต. : สมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องต้องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนอีกหรือไม่ 

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ 

: ขอต าหนิการท าหน้าที่ของท่านประธานสภา ในการอนุญาตให้ผู้บริหารหรือสมาชิก
สภา อบต. นั้น ต้องได้รับอนุญาตจากท่านประธานก่อนและให้บุคคลนั้นได้กล่าว
แนะน าตัวก่อน 



 

 

๑๓ 

 

ประธานสภา : ต้องขอบคุณที่ท่านได้ต าหนิความบกพร่องในการท าหน้าที่ แต่เนื่องจากว่าเป็นการ
โต้ตอบกรณีที่ท่านบุญเริงได้สอบถามยังผู้บริหารซึ่งมีความต่อเนื่องจึงไม่ได้มีการให้
แนะน าตัว  ต้องขออภัยมาอีกครั้ง   มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องต้องการแจ้ง
ปัญหาความเดือดร้อนอีกหรือไม ่  

นายนึก  สระกระโทก 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒๐ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ช ารุดหน้าบ้านนายจ่วน ซิงค์ 
ไฟฟ้าแสงสว่างดับจ านวน  ๒ จุด บริเวณทางเข้าบ้านนายแปร และหน้าบ้านนาง
ละออง วิเศษแก้ว  

นายสรสิช  จรจันทร ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐ 

: ๑) ขอความอนุเคราะห์ฝาท่อเหล็กจ านวน ๒ ฝ่า เพื่อปิดร่องระบายน้ าช่วงทางเลี้ยง 
บริเวณหน้าบ้านนายส าราญ และหน้าบ้านนายสันเทย เนื่องจากมีรถยนต์ได้ตกลงไป
หลายครั้ง  
๒) ขอบคุณ อบต.ที่ได้ท าการซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้านท าให้ประชาชน
ได้รับทราบข่าวสารต่างๆ แต่ยังขาดล าโพงด้านตะวันตกที่ยังไม่ถึง หากมีงบประมาณ
ขอความอนุเคราะห์ล าโพงเพ่ิมเติม  

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ 

: ๑) ตามทีนายกได้แจ้งการเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณภายนอก ขอฝาก
โครงการก่อสร้างถนนคุ้มบ้านน้อย ระยะทาง ๑๑๐ เมตร ซึ่งบรรจุในแผนปี ๒๕๖๘ 
89 ซอยนายอาคมและนางคิด บรรจุในแผนปี ๒๕๖๗  และซอยข้างวัดระยะทาง 
๒๐ เมตร ขอความอนุเคราะห์ปูนจ านวน ๒ รถ เพื่อด าเนินการให้แล้วเสร็จ  
๒) ขอบคุณที่ อบต.ได้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ๒๐๐ วัตต์ ภายในหมู่บ้าน ซึ่งมีแสง
สว่างมากท าให้มีความปลอดแก่ผู้ใช้ถนนเป็นอย่างมาก 
๓) ขอความอนุเคราะห์ประสานงานโครงการถนนคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๔๐๐ เมตร ซึ่งได้งบประมาณจาก อบจ.นครราชสีมา ให้มาด าเนินการต่ออีก ๑ ด้าน 
เนื่องจากประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนล าบากอย่างมาก 

นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๗ 

: ๑) ขอขอบคุณในการซ่อมแซมไฟฟ้าคุ้มป่างิ้ว ซึ่งได้ใช้การได้ตามปกติแล้ว  
๒) ขอความอนุเคราะห์ในการซ่อมแซม เป่าล้าง บ่อบาดาล  เพ่ือเตรียมการป้องกัน
ภัยแล้งที่จะมาถึง  

นายทวีศักดิ์  ขุนสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓ 

: ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในหมู่ ๓ ทั้ง ๒ 
หลอด  เนื่องจากไฟฟ้าแสงสว่างจะอยู่ได้เพียง ๒๑.๐๐ น. ไฟฟ้าจะดับ ซึ่งแต่ก่อน
นั้นไฟฟ้าจะดับเวลา ๐๖.๐๐ น. 

นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒  

: ๑) ฝากติดตามเรื่องการขนย้ายท่อระบายน้ าของกรมทางหลวงที่ได้แจ้งเมื่อคราว
ประชุมที่ผ่านมา 
๒) ตามที่บริษัท โซล่าพาวเวอร์ จะได้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการโครง 
ขอเสนอโครงการขนย้ายท่อระบายน้ า หรือ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ช่วงโค้งโรงไหม 

   



 

 

๑๔ 

 

ผอ.กองช่าง : ส าหรับเรื่องขนย้ายท่อระบายน้ าอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารไปยังทางหลวง 
และหนังสือตอบกลับจากทางหลวง เพื่อด าเนินการประมาณการค่าใช้จ่ายในขนย้าย
และการด าเนินการวางท่อ 

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒ 

: ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นบ้านหนองม่วงไปยังบ้านหนองซาด 
ในช่วงบ้านหนองหลักพันมีหลุมลึกหลายจุด โดยเฉพาะหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนางสุดา
รัตน์และช่วงก่อนถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน ท าให้ประชาชนได้รับความล าบากในการ
สัญจร  
๒) ขอความอนุเคราะห์ท่อลอดบริเวณทางแยกเข้าระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นช่วง
ที่ถนนดินตัดกับถนนลาดยาง ท าให้เมื่อฝนตกน้ าจะไหลบ่าไปยังถนนลาดยาง จึง
เกรงว่าน้ าอาจจะกัดเซาะท าให้ถนนพังเสียหายและอาจท าให้ถนนขาดได้ 

นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๕ 

: ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจ านวน ๒ จุด ในคุ้ม
บนและคุ้มล่าง แต่เมื่อตรวจสอบจุดที่ติดตั้งคุ้มล่างสายดับจะสุดที่หน้าบ้านสมาชิก 
ในส่วนคุ้มบนจะสุดที่ศาลปู่ตา  จึงขอความอนุเคราะห์สายดับอีก ๑ จุด พร้อมไฟฟ้า
แสงสว่าง ระยะทาง ๒๐๐ เมตร  เนื่องจากช่วงดังกล่าวเป็นทางโค้งเกรงว่าจะเกิด
อุบัติเหตุ 

นายสวง งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓ 

: เนื่องด้วยได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน มีเจ้าหน้าทีไฟฟ้ามาปลด
มิเตอร์ไฟฟ้าที่ศาลากลางหมู่บ้าน โดยมิเตอร์ไฟฟ้าดังกล่าวนี้ได้ใช้มาเป็นเวลานาน
และไม่เคยใช้ช าระค่าไฟฟ้าเนื่องจากอยู่ในหน่วยการใช้ไฟฟ้าอยู่ในอัตราที่ไม่ต้องเสีย
ค่าไฟฟ้า แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าได้ค้างค่าไฟฟ้า จ านวน ๙๐ บาท  และไม่มีหนังสือแจ้ง
แต่ประการใด จึงขอความอนุเคราะห์ยังท่านรองสนองได้ตรวจสอบกับทางไฟฟ้าให้
ด้วยว่าจะต้องด าเนินการอย่างใด 

นายดนัย  แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๔ 

: ขอให้ตรวจสอบหลอดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากติดตั้งได้เพียง ๒ เดือน 
ไฟฟ้าดับหากไฟฟ้าอยู่ในช่วงประกันให้เปลี่ยนหลอดใหม่ให้ด้วย 

นายบุญเริง ละมุดตะคุ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ 

: ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดได้แจ้งจุดขึ้นรถ โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
ที่โซนบนจะขึ้นรถที่ศูนย์ฯ หมู่ ๙ นั้น ให้มารับอีก ๑ จุดที่แยกค าไฮได้หรือไม่ มี
หมู่บ้านที่จะข้ึนรถจุดนี้ ได้แก่ หมู่ ๗,  ๘ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๔ , ๑๕  

ประธานสภา  : ในเรื่องขอให้หารือหลังจากที่ประชุมสภาเสร็จแล้ว  มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่   

นายสรสิช จรจันทร ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐ 

: เนื่องด้วยถนนลาดยางเส้นทางเข้าบ้านห้วยไผ่ ในช่วงที่มีท่อลอดถนนถูกน้ ากัดเซาะ 
เนื่องจากน้ าไม่ไหลผ่านท่อ เกรงว่าถนนจะขาด ขอให้ อบต.ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจและท า
การซ่อมแซมหรือติดตั้งท่อหลอดเหลี่ยมให้น้ าระบายได้สะดวก  

นายสนอง  ภูจ านงค์ 
รองนายก อบต. 

: ๑) ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างช่วงทางโค้งบ้านนางแฉล้ม จ านวน ๑ 
คืน เนื่องในช่วงกลางคือจะมืดมากและรถวิ่งผ่านไปมาด้วยความเร็วจึงเกรงว่า
อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ 



 

 

๑๕ 

 

  ๒) ส าหรับหมู่บ้านใดที่มีปัญหาไฟฟ้าดับและต้องการซ่อมแซม ให้ท าหนังสือแจ้ง
มายัง อบต. และถ่ายภาพหนังสือส่งมาในไลน์ส่วนตัวหรือไลน์กลุ่ม เพ่ือที่จะได้
ประสานงานได้รวดเร็ว แต่ทั้งนี้ต้องด าเนินการตามล าดับ  

รองประธานสภา อบต.  : มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม : ไม่มี 
รองประธานสภา อบต.  เมื่อไม่มีท่านใดจะเพ่ิมเติม ขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้า

ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่  ๒ และวาระที่  ๓  ซึ่งได้ด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และขอฝากยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามระเบียบเพ่ือประกาศใช้
ข้อบัญญัติฉบับนี้ต่อไป และต้องขอขอบคุณผู้บริหาร ผอ.กอง เจ้าหน้าที่ที่ได้เข้าร่วม
การประชุมและจัดเตรียมการประชุม  หากการประชุมในครั้งนี้ผมแสดงการกระท า
ใดที่เป็นการล่วงเกินทั้งกาย และวาจา  ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และต้องขอบคุณทุก
ท่านด้วยครับ ผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดการประชุม : เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 
   

  
 

                               ว่าที่ร้อยตรี                          ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
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                                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลงชื่อ      
        (นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย) 
ลงชื่อ      
         (นางธัญสินี  อมรพรหม)  
ลงชื่อ       
       (นางสาวอรนุช  เสือเงิน)  
 

(ลงนาม)                                ผู้รบัรองรายงานประชุม 

                                                                           (นายนวม  เมินขุนทด ) 
                                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า 

 

 


